

ชื่องานวิจัย	แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย	นายนิวัติ รอบบุตร
ปีการศึกษา	2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อหาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานกิจการนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 103 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน และคณะครู จำนวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบันการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานกิจการนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมนักเรียน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในงานประชาสัมพันธ์ และมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ำสุด คือ การมีส่วนร่วมในงานสัมพันธ์ชุมชน
2. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานกิจการนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้านงานกิจกรรมนักเรียน 5 งาน ดังนี้ 1) ด้านงานกิจกรรมนักเรียน มีแนวทางดังนี้ 1.1) ประชุมวางแผนในการจัดทำโครงการ มีปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน จัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายงาน 1.2) จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 1.3) ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกก่อนจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อม 1.4) เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เครือข่ายผู้ปกครอง บริษัท ห้างร้านชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น ราษฎรชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น 2) ด้านงานประชาสัมพันธ์ มีแนวทาง ดังนี้ 2.1) ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยการจัดทำคำสั่ง 2.2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางโรงเรียน ผลงานนักเรียนที่หลากหลายช่องทาง 2.3) เสนอโครงการใหม่ ๆ 2.4) มีการติดตามผลสรุปผล ประเมินผลรายงานผลการดำเนินงาน โครงการในงานประชาสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3) ด้านงานชมรม มีแนวทาง ดังนี้ 3.1) ประชุมวางแผนการดำเนินงานของแต่ละชมรม 3.2) ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมชมรม 3.3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรม 3.4) วิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของชมรม ขอความร่วมมือหรือจัดทำหนังสือสัญญา กับสถาบันการพลศึกษา 3.5) มีการติดตามผลสรุปผล ประเมินผลรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ แต่ละชมรม ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4) ด้านงานสัมพันธ์ชุมชน มีแนวทาง ดังนี้ 4.1) ประชุมวางแผนคณะครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านงานสัมพันธ์ชุมชน มีคำสั่งแต่งตั้ง ระเบียบการงานที่ต้องรับผิดชอบให้ชัดเจน 4.2) จัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน 4.3) คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองมีการจัดประชุมเป็นระดับชั้นหรือระดับช่วงชั้น 4.4) มีการติดตามผลสรุปผล ประเมินผลรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ในงานสัมพันธ์ชุมชนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5) ด้านงานปกครอง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 5.1) การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายของงานปกครองให้ชัดเจนมีการจัดทำคำสั่ง

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและพรรณนางานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานปกครอง 5.2) จัดทำเอกสารข้อมูล การพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสมของแต่ละฝ่ายในงานปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานในการปรับพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 5.3) จัดให้มีการประชุมอบรมประจำเดือนนักเรียนเป็นระดับช่วงชั้น 5.4) เชิญหน่วยงาน ภายนอก ขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง สถานีตำรวจร่วมนเป็นส่วนหนึ่งในงานปกครอง 5.5) ควรมีการติดตามผลสรุปผล ประเมินผลรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ในงานปกครองต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง